

## Thư Ban PT

LT 55 gửi đi vào đầu tháng tư, được một sự tiếp nhận tốt đẹp, nhiều AH đã gửi thư về với những lời khích lệ: nào là nhanh chóng, đẹp đẽ, phong phú...Xin cảm ơn các bạn. Làm được LT tốt đẹp cũng do sự khích lệ, ủng hộ của người đọc, của AH. Ngoài sự đóng góp bài vở, tiền bạc, ban PT cần những ý kiến xây dựng LT của các bạn.

Số 56 phát hành vào đầu tháng 7 đúng theo dự định, 4 số trong năm 92. Bài vở, tiền nong chưa đến nỗi phải cầu cứu, nhưng còn nửa đoạn đường (2 LT 57 và 58) sẽ cần đến sự ủng hộ tiếp tục của quý AH.

Về vấn đề lập Hội, có lẽ nhiều AH muốn biết công việc đã đi đến đâu rồi. Tiến hay lùi, hay dậm chân tại chỗ. Xin báo cáo tới các bạn sau đây:

Hôm 31/5 vừa qua, nhóm vận động hợp thức hóa AHCC đã họp để bàn vấn đề này. Anh em đến họp thưa thớt, không như mấy kỳ trước. Bàn qua, nói lại vài ba giờ và quyết định "Đợi có thêm ý kiến." Lý do không xúc tiến công việc vì những tháng gần đây nhiều AH các địa phương gửi thư phản đối kịch liệt việc lập Hội, gần đây AH miền Đông (Washington DC) trong một buổi họp, cũng không đồng ý việc lập Hội (theo thư AH Ngô Năm). Vì vậy anh em trong nhóm vận động xin hoãn lại một thời gian để liên lạc thêm với các địa phương, rồi nếu xúc tiến công việc thì cần triệu tập một Đại hội có đại diện các nơi về dự để quyết định có nên hay không nên thành lập Hội hoặc hợp thức hóa AHCC. Quyết định của DH mới có giá trị. Một nhóm nhỏ AH ở Nam Cali không đủ thẩm quyền để quyết định một việc quan trọng của AHCC. Như vậy là công việc Hội chưa đi đến đâu hết, các AH ráng đợi, cho thêm ý kiến. AHCC đã lơ lửng 17 năm qua, nay lơ lửng thêm một thời gian cũng không sao. Đừng "lo cau bồ muộn, lo già hết duyên."

- Trong LT kỳ này, phần chuyên môn không có AH nào gửi bài về, phần nghiên cứu cũng không có tài liệu gì nhiều. Xin các AH đóng góp bài vở về lãnh vực này và cho biết ý kiến về việc lập "Nhóm Nghiên Cứu" đề nghị trong LT 55.

- Về hình ảnh đăng trong LT, một số AH nhận xét là nên đăng hình tất cả AH và gia đình, hình thật rõ (gros plan) để "thấy nhau" dù không gặp nhau. Xin các bạn, nếu đồng ý, gửi hình về để đăng vào những LT tới, không có gì mà e ngại.

- Một tin mừng: gia đình Công Chánh có được một phi hành gia vũ trụ bay chuyến Columbia vào tháng 6/92. Đó là con trai út của AH Trịnh Ngọc Sanh ở Pháp, anh Eugene Trịnh.

AHCC xin gửi lời mừng AH T. N .Sanh và gia đình. Chúc PHG Eugene thành công tốt đẹp.

**Ban Phụ Trách LT**